

Đọc và ngẫm lại bài về trí thức tinh hoa 2 xuân trước

Son Nhân

Hà Nội, Xuân 2024 (ngày 18-1)

Tháng 3-2022, *Tạp chí Kinh tế và Dự báo* đăng bài có tiêu đề “Suy ngẫm về trí thức tinh hoa” của TS Khúc Văn Quý, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hình ảnh đầu bài báo như dưới đây.



Hình minh họa: Screenshot của bài báo “Suy ngẫm về trí thức tinh hoa” xuất bản ngày 13-3-2022. <https://kinhtevadubao.vn/suy-ngam-ve-tri-thuc-tinh-hoa-21778.html> [1]

Đây là bài viết dài, qua đó tác giả đặt đề những suy nghĩ sâu sắc, chắc hẳn sẽ có giá trị trường tồn.

Điều đáng ngẫm là tác giả đã mạnh dạn đưa ra một “tỷ lệ vàng” nhằm góp phần làm rõ chân giá

trị. Tranh cãi là chuyện không tránh khỏi trên đời, nhưng việc một tỷ lệ như thế xuất hiện, với quan điểm, phân tích và biện luận chặt chẽ rất có giá trị với suy nghĩ và đánh giá.

Cụ thể xin trích lại đoạn viết ngắn (trong tổng thể bài viết đầy đặn, công phu) như sau:

Tiêu chuẩn đó có hình dạng một tỷ lệ: 10-5-3. Nó được giải thích như sau.

Thứ nhất, một giáo sư cần phải có 10 lần công bố hoàn toàn độc lập (còn gọi là solo) trên các tạp chí tối thiểu đạt chuẩn kép về chỉ mục ISI/WOS và Scopus (tức là ấn phẩm đồng thời thuộc cả 2 danh mục).

Thứ hai, trong số 10 lần công bố solo đó, phải có ít nhất 50% trên các tạp chí Q1. Hiện nay, nhiều trường đại học có thể sử dụng bảng sắp xếp Q1 hoàn toàn mở, miễn phí của SCImago Lab tại <https://www.scimagojr.com/>.

Thứ ba, trong số 5 lần solo Q1, nhất thiết phải có 3 lần xuất hiện trên các tạp chí hạng nhất của ngành, hoặc những ấn phẩm được thừa nhận rộng rãi là bảng vàng hàn lâm như PNAS, Science, Nature [6–8]. Bây giờ tôi xin dành vài dòng để nói về con số 3. Con số này phỏng theo lời khuyên của nhà kinh tế đoạt giải thưởng Nobel Paul Krugman trong bài Op-Ed “Notes on the Floating Crap Game” [9] con số 3 có lý do của nó. Lần đầu là “chào thế giới, tôi đã có mặt”. Lần hai là “tôi không gặp may nhé, tôi lại có mặt”. Lần ba là “tôi có đủ năng lực để ở đây lâu dài”.

Xin chân thành cảm ơn tác giả và bài viết hai mùa xuân trước!

References

[1] Khúc Văn Quý. (2022). Suy ngẫm về trí thức tinh hoa. <https://kinhtevedubao.vn/suy-ngam-ve-tri-thuc-tinh-hoa-21778.html>